

THƯ MỤC

TẠP CHÍ KIẾN TRÚC SỐ 286 NĂM 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Kiến trúc số 286 tháng 2 năm 2019.

1. Suy nghĩ về cấu trúc không gian đô thị Đà Nẵng/ Nguyễn Quốc Thông, Trương Văn Quảng// Tạp chí Kiến trúc .- Số 286 .- 2/2019 .- Tr. 28 – 33

Tóm tắt: Thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24-1-2019, Bộ Chính trị (khóa XII) và đề Đà Nẵng tiếp tục phát triển bền vững, bài viết tập trung vào các vấn đề nhận diện đặc điểm cấu trúc cảnh quan tự nhiên, trên cơ sở đó điều chỉnh cấu trúc không gian đô thị theo hướng cân bằng giữa cấu trúc cảnh quan tự nhiên và cấu trúc không gian đô thị và tất nhiên phải phù hợp với nhu cầu hoạt động của cư dân đô thị cũng như có khả năng thích ứng với những biến đổi trong quá trình phát triển của đô thị Đà Nẵng.

Từ khóa: Cấu trúc cảnh quan tự nhiên; Cấu trúc không gian đô thị; Đà Nẵng

2. Những vấn đề chiến lược phát triển khu đô thị sân bay tại Đà Nẵng/ Ngô Việt Nam Sơn// Tạp chí Kiến trúc .- Số 286 .- 2/2019 .- Tr. 34 – 37

Tóm tắt: Trong khoảng hai thập niên qua Đà Nẵng phát triển nhanh và mạnh, với nhiều thành tựu về tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị, cải thiện dân sinh,... Tuy nhiên, thời gian gần đây, trong khi bối cảnh trong nước và quốc tế đã có nhiều thay đổi quan trọng, đòi hỏi Đà Nẵng phải xác định một tầm nhìn mới với những quan điểm và định hướng phù hợp hơn với xu thế phát triển của thời đại. Theo tầm nhìn dài hạn, Tp. Đà Nẵng hướng đến việc mở ra những hướng phát triển mới cho nhiều khu vực đầy tiềm năng, nhưng chưa được quan tâm quy hoạch đúng tầm. Trong đó chú trọng nhiệm vụ cần tiếp tục nâng công suất cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và gắn kết với dịch vụ logistic. Không những thế, nghị quyết còn chuẩn bị nghiên cứu khả năng quy hoạch lại sân bay Đà Nẵng và khu đô thị lân cận theo định hướng đô thị sân bay. Việc phát triển đô thị sân bay là một định hướng phát triển mới và tiên tiến trên thế giới, có nhiều tiềm năng phát triển hứa hẹn có thể đóng góp tích cực cho sự phát triển đô thị và phát triển kinh tế xã hội của Tp. Đà Nẵng. Bài viết giới thiệu mô hình phát triển đô thị sân bay theo kinh nghiệm thế giới, những ngộ nhận về đô thị sân bay, và những vấn đề chiến lược trong việc phát triển đô thị sân bay tại Đà Nẵng.

Từ khóa: Phát triển đô thị; Đô thị sân bay; Đà Nẵng

3. Một vài luận bàn về phát triển đô thị tại Tp. Đà Nẵng/ Doãn Minh Khôi// Tạp chí Kiến trúc .- Số 286 .- 2/2019 .- Tr. 42 – 45

Tóm tắt: Các đô thị ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mặc dù các thành phố có cơ hội và điều kiện phát triển không giống nhau nhưng hầu như vẫn học tập cách thức phát triển giống nhau. Bài viết phân tích những lợi thế phát triển của Đà Nẵng, những thành công trong tổ chức không gian kiến trúc quy hoạch, và những cảnh báo của phát triển nhanh, hướng tới phát triển bền vững Tp. Đà Nẵng trong tương lai.

Từ khóa: Phát triển đô thị; Quy hoạch đô thị; Đà Nẵng

4. Quy hoạch không gian xanh đô thị dựa trên quy tắc sinh thái học cảnh quan/ Đỗ Duy Thịnh// Tạp chí Kiến trúc .- Số 286 .- 2/2019 .- Tr. 57 – 62

Tóm tắt: Quá trình đô thị hóa làm cho các đô thị ở Việt Nam càng ngày càng mở rộng, các vùng đất xanh bị xâm chiếm, tác dụng tiêu cực lên hệ sinh thái và môi trường. Vùng đô thị mới không những không cải thiện những vấn đề đang tồn tại nhưng mà càng làm cho môi trường đô thị trở nên tồi tệ hơn. Nghiên cứu về thiết kế và quy hoạch nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp cho không gian xanh trong đô thị là cần thiết và cấp bách. Lấy Đà Nẵng làm một trường hợp cụ thể, bài viết này đề xuất quy hoạch hệ thống không gian xanh đô thị đa trung tâm dựa trên các quy tắc sinh thái cảnh quan nhằm hướng đến một hệ sinh thái đô thị bền vững.

Từ khóa: Quy hoạch đô thị; Sinh thái cảnh quan; Không gian xanh đô thị

5. Quy hoạch và quản lý không gian ngầm thành phố Đà Nẵng hướng tới phát triển bền vững/ Nguyễn Hồng Tiến, Nguyễn Văn Minh// Tạp chí Kiến trúc .- Số 286 .- 2/2019 .- Tr. 67 – 70

Tóm tắt: Đô thị Việt Nam đang có tốc độ phát triển rất nhanh cả về quy mô, số lượng và chất lượng (tính đến tháng 12-2018 Việt Nam có 819 đô thị). Sự phát triển này gây áp lực lên cơ sở hạ tầng đô thị. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Tp. HCM, Đà Nẵng... quỹ đất xây dựng gần như cạn kiệt, không gian công cộng, không gian xanh ngày càng bị thu hẹp. Đứng trước vấn đề này, xu hướng mới ở Việt Nam và không mới đối với thế giới là tận dụng, khai thác và quản lý phát triển không gian theo chiều cao và chiều sâu của đô thị... Bài viết đề cập tổng quát về vấn đề này và đề xuất cụ thể cho Đà Nẵng.

Từ khóa: Quy hoạch đô thị; Không gian ngầm; Phát triển bền vững

Trung tâm Thông tin Thư viện